

## BÁO CÁO

### Tình hình công tác năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024

Căn cứ Chương trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện báo cáo tình hình công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, cụ thể như sau:

#### A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023.

##### I. Kết quả chủ yếu:

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, điều hành chủ động, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ cương, Liêm chính, hành động, phục vụ hành chính; các hoạt động văn hóa – xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hạn chế được chỉ ra của năm trước đã được khắc phục.

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự giám sát, hỗ trợ của HĐND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, tăng trưởng khá so với năm trước; có 27/30 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt so với kế hoạch năm, 3 chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch năm; nhìn chung đạt so với tiến độ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

##### 1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện.

Ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 12/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã khẩn trương ban hành các Quyết định và tổ chức triển khai giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp điều hành tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28/3/2023 để tổ chức triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong quá trình điều hành

ngân sách, đầu tư công UBND huyện đã chủ động trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy theo quy chế làm việc; trình Thường trực HĐND và HĐND dân tổ chức các kỳ họp thường kỳ, chuyên đề thông qua các nội dung quan trọng của địa phương.

Các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022, giữa năm 2023 và các kỳ họp chuyên đề cũng đã được các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

## **2. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.**

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND huyện. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 qua đó đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, định kỳ hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban, hội ý để thông tin, thảo luận những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành trước khi báo cáo Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho chủ trương thực hiện và trình Thường trực HĐND và HĐND huyện xem xét, thông qua theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện và từng thành viên UBND huyện đã nghiêm túc xem xét, trả lời các kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể chuyển đến.

## **3. Về thực hiện Chương trình làm việc và các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.**

UBND huyện đã ban hành Chương trình số 131/CTr-UBND ngày 06/02/2023 về chương trình làm việc của UBND huyện năm 2023 với 140 nhiệm vụ, chương trình và đề án. Kết quả đạt được đến nay đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, còn 2 nhiệm vụ chậm so với chương trình làm việc đó là Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, Đồ án Quy hoạch vùng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do phát sinh thêm nội dung công việc lấy ý kiến của các tỉnh và huyện lân cận và thực hiện song song với quy hoạch tỉnh, dự kiến xin chuyển sang và trình phê duyệt trong quý I năm 2024.

UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, cho ý kiến và cùng tập thể quyết định các nội dung công việc đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chủ động nắm bắt thông tin dư luận xã hội quan tâm, kịp thời chỉ đạo xác minh, xử lý; tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công dân định kỳ...thể hiện rõ tinh thần cầu thị, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện nhiều chuyển công tác thị sát tình hình cơ sở và làm việc với các địa phương; bên cạnh đó, thường xuyên chủ trì họp để kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Trong 11 tháng đầu năm, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành hơn 5.500 văn bản giải quyết công việc của UBND huyện, trong đó ban hành: hơn 2.700 Công văn, 1.600 Quyết định các loại, 420 Báo cáo, 320 Kế hoạch, 200 Tờ trình... và kiểm tra, xử lý hơn 7.000 văn bản đến của các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cụ thể theo thẩm quyền.

#### **4. Về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.**

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã bám sát các định hướng, giải pháp trong Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 của Huyện ủy, HĐND huyện và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để chỉ đạo điều hành thực hiện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó:

(1) Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2023 là 343 tỷ đồng, đạt 93,97% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 87,72% dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2023 là 972,937 tỷ đồng, đạt 139,87% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 95,46% dự toán HĐND huyện giao. Giải ngân vốn đầu tư đến hết năm 2023 là 352,285 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch vốn giao.

(2) Giá trị sản xuất nông nghiệp, đạt 100,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 4,13%; công nghiệp – xây dựng đạt 106,3% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 21,23%; thương mại dịch vụ đạt 109,4% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

(3) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đã huy động được 118,8 tỷ đồng để thực hiện chương trình (*Vốn Trung ương: 17,136 tỷ đồng; vốn tỉnh: 22,493 tỷ đồng; vốn huyện, xã: 18 tỷ đồng; vốn tín dụng: 50 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, Nhân dân: 11,2 tỷ đồng*); phân bổ, triển khai xây dựng 29,1 km đường BTXM theo cơ chế đặc thù. Đối với xã về đích NTM (Thanh An) đã triển khai đạt 19/19 tiêu chí. Đối với xã về đích NTM nâng cao (Tân Hiệp): đã triển khai đạt 18/20 tiêu chí, 02 tiêu chí chưa đạt<sup>1</sup> UBND huyện sẽ có văn bản trả nợ vào năm 2024 để có cơ sở cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định đạt tiêu chí. Đối với huyện về đích nông thôn mới tính đến năm 2023 đã triển khai đạt 05/09 tiêu chí, 04 tiêu chí đang tiếp tục triển khai thực hiện.

(4) Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh thi công các công trình đầu tư công; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý chất lượng công trình trên địa bàn huyện tại Quyết định số 1647/QĐ-UBND. Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm

<sup>1</sup> Giáo dục và Văn hóa.

tra đã chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo quy định.

(5) Hoàn thiện Đồ án Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, Đồ án Quy hoạch vùng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện tốt các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Huyện ủy về phát triển xã Đồng Nơ đến năm 2025 đạt chuẩn đô thị; xây dựng thị trấn Tân Khai đến năm 2025 đạt chuẩn đô thị văn minh.

(5) Chỉ đạo, điều hành thực việc dạy và học theo đúng kế hoạch đề ra; Tập trung chỉ đạo, triển khai đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học nhất là các trường trong lộ trình đạt chuẩn năm 2023, tính đến nay toàn huyện có 13 trường đạt chuẩn quốc gia (*đạt 108,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết*).

(6) Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; thực hiện duy trì tốt chế độ trực cấp cứu theo quy định, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tuyến xã. Số bác sỹ/vạn dân 4,72 bác sỹ (*đạt 107,8% Nghị quyết*); số giường bệnh/ vạn dân: 6,74 giường bệnh (*đạt 86,4% Nghị quyết*); tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100% (*đạt chỉ tiêu Nghị quyết*); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi không chế đạt 5,6% (*vượt 2,4% chỉ tiêu Nghị quyết*); tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đạt 54,3% (*đạt 63,9% chỉ tiêu Nghị quyết*); Giảm tỷ suất sinh đạt 0,16‰ (*đạt 106,7% chỉ tiêu Nghị quyết*).

(7) Các hoạt động văn hóa – thông tin diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt của người dân, kịp thời phản ánh các sự kiện và tình hình về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

(8) Chính sách cho người có công, công tác bảo trợ xã hội: Các chế độ chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp Bảo trợ xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, trợ giúp xã hội được tổ chức thiết thực, sâu rộng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

(9) Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, họp trực tuyến, trang thông tin điện tử của huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện với các cơ quan liên quan, với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ban hành quy chế sử dụng và vận hành có hiệu quả Website quản lý điều hành tác nghiệp UBND huyện nhằm phục vụ tốt cho yêu cầu cải cách hành chính của huyện.

(10) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Chủ tịch UBND huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; kịp thời ghi nhận và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân, các ngành thường xuyên nắm tình hình, vận động, ngăn chặn các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; tỷ lệ giải quyết đơn thư các loại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được quan tâm giải quyết đúng quy định; Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, trong năm chưa phát hiện vụ việc nào có biểu hiện tham nhũng.

(11) Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp bảo vệ chính trị, bảo đảm an ninh nội bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả các mặt công tác đều đạt chỉ tiêu đề ra. Chủ động, kịp thời đấu tranh, phát hiện và giải quyết những bức xúc, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn.

*(Cụ thể kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 UBND huyện)*

## **5. Về phối hợp công tác với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể huyện.**

UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Trong các cuộc họp UBND huyện để bàn về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, UBND huyện đều mời đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể có liên quan tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện đã nghiêm túc sắp xếp thời gian và tham gia các buổi tiếp xúc cử tri theo chương trình đề ra; đồng thời, tích cực thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ cũng như tổ chức đối thoại với các hộ dân liên quan đến một số nội dung phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện đã trả lời nghiêm túc các chất vấn của Đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND huyện.

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND huyện và Nhân dân trong huyện, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện. Trong quản lý, điều hành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân. Tích cực, chủ động trong việc điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng nhiệm vụ của thành viên UBND huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức hội họp. Thường trực UBND huyện tăng cường sâu sát địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp.

## 2. Tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số tồn tại hạn chế như sau:

- Trong điều hành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 còn 03 chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND huyện đề ra. Số giường bệnh/10.000 dân: 6,74 giường (đạt 86,5% chỉ tiêu giao); Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng: 54,3% (chỉ tiêu giao 85%); Tổng thu ngân sách: 343 tỷ đồng (đạt 87,7% chỉ tiêu giao).

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC cấp huyện đạt thấp (tỷ lệ số hóa hồ sơ lĩnh vực đất đai rất thấp). Một số vụ việc kiến nghị giải quyết kéo dài thuộc lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng phức tạp, trên tuyến đường huyện quản lý xảy ra 15 vụ nghiêm trọng.

- Trong công tác tham mưu các kế hoạch hành động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy vẫn còn một vài nội dung<sup>2</sup> tuy đảm bảo về chất lượng nhưng chậm so với thời gian yêu cầu.

- Chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn một số ít nội dung trả lời còn chậm, nội dung trả lời chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri vì còn liên quan đến thẩm quyền giải quyết các cơ quan cấp trên.

- Kỷ luật kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa thật sự nghiêm. Trong quá trình điều hành có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm quy định về thời gian xử lý công việc theo quy chế làm việc.

## 3. Nguyên nhân:

### Nguyên nhân khách quan:

- Khối lượng công việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, ngày càng tăng, áp lực rất lớn về thời gian.

- Tình hình suy thoái kinh tế tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán đã đề ra. Thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng đến số thu sử dụng đất năm 2023.

### Nguyên nhân chủ quan:

<sup>2</sup> Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Các phòng chuyên môn thực hiện các công tác chuẩn bị các điều kiện để đấu giá các khu đất còn chậm, bên cạnh đó có quy định mới về xác định giá đất ủy quyền giao về địa phương, do đó công tác xác định giá đất cần thực hiện đảm bảo đúng các quy định vừa thực hiện vừa nghiên cứu cần nhiều thời gian.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan thuộc UBND huyện, giữa các đơn vị sự nghiệp với cơ quan thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong xử lý công việc có lúc có nơi chưa hết trách nhiệm, đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời, chất lượng chưa cao.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ quy chế, chưa thực sự chủ động phối hợp với các ngành để tổ chức thực hiện, đôi khi trong thẩm quyền của mình nhưng vẫn còn chờ văn bản chỉ đạo của UBND huyện dẫn đến chậm trễ trong nhiều nhiệm vụ chung; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan còn thiếu quyết liệt.

## **B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024.**

1. Yêu cầu các Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức trách, nhiệm vụ, ngành lĩnh vực của mình bám sát chủ trương, đường lối của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện; tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 được HĐND huyện thông qua.

2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2023,

3. Tích cực phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Sở ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư.

4. Đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị phải làm hết trách nhiệm tham mưu, khi đề xuất phải có quan điểm, không né tránh. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ trách.

5. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đến kết quả cuối cùng, bảo đảm mọi nhiệm vụ giao phải được thực hiện, không bị bỏ sót hoặc chỉ thực hiện mang tính đối phó, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

6. Chú trọng và ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướng

chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

**8.** Xây dựng chương trình công tác năm 2024 tuân thủ theo chương trình làm việc của UBND tỉnh, Chương trình làm việc của Huyện ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Đồng thời có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đến kết quả cuối cùng, nhất là những đề án, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 24-CTr/HU của Huyện ủy.

**9.** Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy. Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, không để công việc bị chậm trễ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

**10.** Chủ động liên hệ, làm việc với các Sở ngành để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của tỉnh, cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình quản lý, điều hành.

UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./

***Nơi nhận:***

- HĐND huyện;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng ban chuyên môn;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LDVP, CV(các khối);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Xuân Trường**